

การล้างเท้า : ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตเพื่อการประกาศ

ในคืนวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์พระเยซูเจ้าทรงล้างเท้าบรรดาศิษยาภิบาล ซึ่งเป็น การแสดงถึงความถ่อมตน และการรับใช้ที่พวกเขาจะต้องมีต่อกันและกันต่อไป พระองค์สอนว่า แม้พวกเขาได้รับการล้างแล้วก็ตาม แต่ก็ยังจำเป็นต้องล้างเท้าอีกแม้เรา จะได้รับการไถ่บาป ได้รับการล้างบาปแล้ว แต่ในชีวิตประจำวัน เรายังคงสัมพันธ์กับ ทางโลก และยังได้รับอิทธิพลจากสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น การล้างเท้าจึงเป็นการเตือนใจ คริสตชนในเรื่องนี้ พิธีล้างเท้าเคยได้รับการเคารพอย่างสูงจนบางกลุ่มถือเป็น ศีลศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาการล้างเท้าเป็นที่แพร่หลายที่บรรดานักบวช กษัตริย์ และพระ สันตะปาปาเองกระทำเป็นการแสดงถึงความถ่อมตน และการเป็นผู้รับใช้

นักบุญเยโรมสอนว่า พระเยซูเจ้าล้างเท้าสาวก เพื่อการเตรียมส่งพวกเขาออกไป ประกาศพระวรสารตามที่อิสยาห์ได้บันทึกไว้ “เท้าของผู้นำข่าวดีมาประกาศบนภูเขา ช่างงามยิ่งนัก...” (อิสยาห์ 52:7) พวกเขาได้รับการบวชในงานเลี้ยงครั้งสุดท้าย และการ ล้างเท้าคือการเตรียมส่งพวกเขาออกไป

นักบุญอัมโบรส พูดถึงความสัมพันธ์กันของการล้างเท้ากับบาปกำเนิด เท้าที่ เปื้อนพิษ ซึ่งจะต้องล้างออกไป ...เขาจะเหยียบหัวของเจ้า และเจ้าจะกัดสันเท้า ของเขา (ปฐม 3:15)

นักบุญออกัสตินและนักบุญซีเปเรียน ได้สอนถึงความสัมพันธ์กันระหว่าง การล้างเท้าและบาป เขา นักบุญเปโตรถูกปฏิเสธเมื่อขอรับการล้างศีรษะและมือ พวกเขา ได้รับการล้างแล้ว ดังนั้นจึงเพียงรับการล้างเท้าก็เพียงพอ เราได้รับการไถ่บาป ได้รับการ ล้างบาปแล้ว การล้างเท้าจึงเป็นการเตือนใจว่าเรายังอยู่ในโลก ยังคงทำบาป

เล็กๆ น้อยๆ การล้างเท้าเป็นการแสดงถึงการเป็นทุกข์กลับใจ **เพื่อการเตรียมรับศีลมหาสนิท**ของพวกอัครสาวก และของเราด้วย

นอกนั้นถ้าเราอาจจะต้องเป็นบ้ำงจากการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ดังเพื่อนที่ถูกลูกในเวลากลางคืนเพื่อขออาหาร เขาจำเป็นต้องลุกขึ้น เพื่อเปิดประตูและทำอาหารเป็นน ต้องล้างใหม่ก่อนเข้านอน (ลก11:5-8)

ดังนั้นการล้างเท้าจึงมีความหมายทั้งสำหรับผู้ล้าง แสดงถึงความถ่อมตน และรับใช้ และผู้ถูกล้าง ซึ่งบ่งบอกว่าเขาถูกเตรียมเพื่อไปประกาศพระวรสารและเป็นการเตรียมตัวให้เหมาะสมที่จะรับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท และที่สุดเขาจะต้องล้างเท้าให้ทั้งตนเองและคนอื่นๆ ซึ่งทำเป็อนจากการออกไปช่วยเหลือผู้อื่นเช่นกัน

คำถามเพื่อการไตร่ตรอง

1. มีข้อความใดในบทความนี้ที่ประทับใจท่าน?
2. การล้างเท้ามีความหมายอย่างไรสำหรับท่าน?

อ่านพระวาจาของพระเจ้า

ยน 13:3-17

³พระเยซูเจ้าทรงทราบว่าพระบิดาประทานทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์แล้ว และทรงทราบว่าพระองค์ทรงมาจากพระเจ้าและกำลังเสด็จกลับไปหาพระเจ้า ⁴จึงทรงลุกขึ้นจากโต๊ะ ทรงถอดเสื้อคลุมออกวางไว้ ทรงใช้ผ้าเช็ดตัวคาดสะเอว ⁵แล้วทรงเทน้ำลงในอ่าง ทรงเริ่มล้างเท้าบรรดาศิษย์ และทรงใช้ผ้าที่คาดสะเอวเช็ดให้

⁶ เมื่อเสด็จมาถึงซีโมนเปโตร เขาทูลพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า พระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพเจ้าหรือ” ⁷ พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “สิ่งที่เราทำอยู่ขณะนี้ ท่านยังไม่เข้าใจ แต่จะเข้าใจในภายหลัง” ⁸ เปโตรทูลว่า “ข้าพเจ้าไม่ยอมให้พระองค์ล้างเท้าข้าพเจ้า” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ถ้าท่านไม่ให้เราล้าง ท่านจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา” ซีโมนเปโตรทูลว่า ⁹ “พระเจ้าข้า อย่าทรงล้างเฉพาะเท้าเท่านั้น แต่ล้างทั้งมือและศีรษะด้วย” ¹⁰ พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้ที่อาบน้ำแล้วก็ไม่จำเป็นต้องล้างอะไรอีกนอกจากเท้า เขาสะอาดทั้งตัวแล้ว ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว แต่ไม่ทุกคน” ¹¹ ทั้งนี้ทรงทราบว่ ใครกำลังทรยศต่อพระองค์ จึงตรัสว่า “ท่านทั้งหลายสะอาด แต่ไม่ทุกคน”

¹² เมื่อทรงล้างเท้าของบรรดาศิษย์เสร็จแล้ว พระเยซูเจ้าทรงสวมเสื้อคลุมอีกครั้งหนึ่ง เสด็จกลับไปโต๊ะ ตรัสว่า “ท่านเข้าใจไหมว่าเราทำอะไรให้ท่าน ¹³ ท่านทั้งหลายเรียกเราว่าอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็ถูกแล้ว เพราะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ ¹⁴ ในเมื่อเราซึ่งเป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและอาจารย์ยังล้างเท้าให้ท่าน ท่านก็ต้องล้างเท้าให้กันและกันด้วย ¹⁵ เราวางแบบอย่างไว้ให้แล้ว ท่านจะได้ทำเหมือนกับที่เราทำกับท่าน

¹⁶ เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
ผู้รับใช้ย่อมไม่เป็นใหญ่กว่านายของตน
ผู้ถูกส่งไปย่อมไม่เป็นใหญ่กว่าผู้ที่ส่งเขาไป

¹⁷ บัดนี้ ท่านรู้เรื่องนี้แล้ว ถ้าท่านปฏิบัติตาม ท่านย่อมเป็นสุข

(ให้ท่านเจียบสักครู่หลังการอ่านพระวาจา)

ไตร่ตรองพระวาจา

1. คำหรือประโยคใดที่ประทับใจท่าน
2. พระเจ้าตรัสอะไรกับท่านผ่านทางพระวาจาตอนนี้

การนำไปปฏิบัติ

เราจะประกาศและรับใช้ผู้อื่นอย่างไร